

NĂM THỨ 62

THỨ BA

5

THÁNG 9-2023

(21-7 năm Quý Mão)

SỐ: 8939



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com

CHÀO MỪNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 - 2024

THƯ CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VŨ VĂN THƯỜNG GỬI NGÀNH GIÁO DỤC NHÂN DỊP KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 - 2024

Thân ái gửi các em học sinh, sinh viên, các cô giáo, thầy giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục và các bậc phụ huynh!

Một năm học mới lại bắt đầu. Đây là sự trở lại và cũng là khởi đầu cho những điều đẹp đẽ và đáng nhớ trong đời. Các em, dù ở lứa tuổi nào, cấp học nào, miền núi hay đồng bằng, biển cả hay hải đảo xa xôi... hãy luôn xác định học tập là nhiệm vụ quan trọng của cả cuộc đời.

Mỗi năm học là một hành trình ý nghĩa trên con đường tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng, trau dồi phẩm chất, xác lập những giá trị tốt đẹp và bền vững để phát triển bản thân.

Thế giới và tương lai các em đang rộng mở. Thầy cô, cha mẹ và đất nước luôn quan tâm, tạo những điều kiện tốt nhất để các em phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất, phát huy sở trường cá nhân, trở nên đặc biệt theo cách riêng của mình và trở thành một phần đáng tự hào của Tổ quốc, dân tộc Việt Nam, tự tin bước ra thế giới với tâm thế của những công dân toàn cầu. Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, "sánh vai với các cường quốc năm châu" chỉ đạt được khi đất nước có những công dân có trí tuệ và phẩm giá, biết yêu gia đình, Tổ quốc, đồng bào mình; sống tử tế và làm việc hiếu quả; đảm bảo vệ lẽ phải, đứng cam và tinh thần chống lại những điều xấu, cái ác.

Tôi luôn đặt niềm tin vào các em. Tôi nhìn thấy tương lai tươi sáng của Tổ quốc mình trong sức sống căng tràn và trong những ước mơ, hoài bão cao đẹp của các em.

Đảng, Nhà nước ta luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Giáo dục, rèn luyện các em là nhiệm vụ chung của nhà trường - gia đình và xã hội. Một quốc gia muốn phát triển phải có nền giáo dục chất lượng cao và đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho phát triển bền vững.

Tôi mong các cô giáo, thầy giáo hãy luôn giữ vững niềm đam mê, tâm huyết với nghề, bản lĩnh vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trồng người cao quý.

Tôi mong các bậc phụ huynh, vì tương lai con em mình, hãy đồng hành với nhà trường và xã hội trong giáo dục, chăm lo cho các em.

Tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chăm lo hơn nữa sự nghiệp giáo dục bằng những quyết sách kịp thời và đúng đắn, xây dựng cho được môi trường giáo dục thực sự trong sạch, lành mạnh, an toàn, để các cô giáo, thầy giáo và các học sinh, sinh viên được giảng dạy và học tập trong niềm vui, hạnh phúc, được phát huy tối đa năng lực sáng tạo, góp phần quan trọng thực hiện thành công đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước nhà.

Trong tiếng trống tựu trường hân hoan của mùa Thu năm nay, tôi thân ái chúc các em học sinh, sinh viên, các cô giáo, thầy giáo, cán bộ ngành Giáo dục và các bậc phụ huynh bước vào năm học mới với khí thế mới, kiến tạo những giá trị mới và thiết thực cho thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước.

Chúc sự nghiệp giáo dục của chúng ta ngày càng đổi mới, nâng cao chất lượng và không ngừng phát triển!

Thân ái!
VŨ VĂN THƯỜNG

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Những dự án động lực cho sự phát triển của thành phố Thái Bình

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa tổ chức trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư một số dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh. Tới dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, một số sở, ngành, địa phương.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao quyết định của UBND tỉnh chấp thuận nhà đầu tư và tặng hoa chúc mừng các nhà đầu tư thực hiện 3 dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh gồm: dự án phát triển nhà ở khu đô thị mới tại xã Tân Bình

(Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN THỜI - TRẦN TUẤN

Phiên họp thứ năm Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu tại phiên họp.

Trao Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự và trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2023 tại Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình. Cùng dự có đồng chí Bùi Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và cùng lãnh đạo thành phố Thái Bình trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên của Đảng bộ phường.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng đồng chí Bùi Tiến Dũng và các đảng viên của Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo được nhận Huy hiệu Đảng đợt này. Đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ riêng của cá nhân các đảng viên và gia đình mà còn là niềm vui,

(Xem tiếp trang 4)
ĐÀO QUYÊN

DỊP NGHỈ LỄ 2/9

► An ninh trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT); đồng thời, tăng cường quân số thường trực, ứng trực trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, sẵn sàng tham gia giải quyết, xử lý các tình huống phức tạp.

Theo đó, trong 4 ngày nghỉ lễ, công an các đơn vị, địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện bám sát địa bàn cơ sở, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm tốt ANTT, trật tự ATGT, trật tự công cộng, phòng, chống cháy, nổ; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trụ sở các cơ quan đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trong dịp nghỉ lễ, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ và các vụ việc phức tạp về ANTT.

Tính đến 11 giờ ngày 4/9, cơ quan công an phát hiện 1 vụ, 8 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 1 vụ, 1 đối tượng tàng trữ trái phép 0,2064 gam heroin; 3 vụ trộm cắp tài sản; 1 vụ chống người thi hành công vụ. Kết quả, cơ quan công an đã điều tra làm rõ, ra quyết định khởi tố 3 vụ án với 3 bị can gồm các tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích; điều tra làm rõ, đang củng cố hồ sơ xử lý 7 vụ với 15 đối tượng liên quan đến tội phạm hình sự, ma túy.

Trong dịp nghỉ lễ, trật tự ATGT trên địa bàn toàn tỉnh được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép; xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, bị thương 1 người. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 164 trường hợp vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự ATGT, phạt tiền 547 triệu đồng, tạm giữ 71 phương tiện, tước 68 giấy phép lái xe. Trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy, nổ, tai nạn liên quan đến cứu nạn, cứu hộ.

TRINH CƯỜNG

► Gần 11.750 lượt bệnh nhân khám chữa bệnh, cấp cứu

Theo số liệu tổng hợp của ngành y tế, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 1 - 4/9), các cơ sở y tế trong tỉnh tiếp nhận gần 11.750 lượt người khám chữa bệnh, cấp cứu, trong đó ngày đầu của kỳ nghỉ lễ (1/9) lượt bệnh nhân đến khám, cấp cứu đông nhất với hơn 5.600 lượt bệnh nhân. Những ngày sau đó, số lượng bệnh nhân giảm, có ngày chỉ hơn 1.400 lượt bệnh nhân. 4 ngày nghỉ lễ, số bệnh nhân phải nhập viện điều trị là gần 2.100 bệnh nhân; hơn 1.780 bệnh nhân được xuất viện.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay dài hơn mọi năm, các đơn vị y tế trong tỉnh đã bố trí trực 4 cấp, trực 24/24 giờ để cấp cứu, khám và điều trị kịp thời cho người bệnh.

HOÀNG LANH

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(Xem trang 6)



Học sinh Trường THCS Phạm Huy Quang (Đông Hưng) khai giảng năm học mới.